



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศวปิ้งหลักสูตร4+1/4+2ปี แก่ขาดครุการศึกษาพิเศษ

โดย มติชน วัน เสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 10:50 น.

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ขณะนี้บุคลากรในสาขาการศึกษาพิเศษอยู่ในภาวะขาดแคลน เพราะส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาการศึกษาพิเศษ จะเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระดับปริญญาโท และเอก เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสาขานี้ต่างคาดหวังว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้เชี่ยวชาญให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) หลายแห่งเปิดสอนสาขาการศึกษาพิเศษในระดับปริญญาตรีของตัวเอง เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นกระจายออกสู่สถาบันการศึกษาต่างๆ แต่เท่าที่ติดตามพบว่า สถาบันที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาการศึกษาพิเศษ กลับมีผู้สนใจเรียนในสาขาดังกล่าวไม่มากนัก เนื่องจากคนส่วนใหญ่มองว่าการเรียนหลักสูตรด้านการศึกษาพิเศษ จะต้องทำงานกับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ส่วนใหญ่อาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกหดหู่ใจ หากผู้เรียนไม่มีใจที่จะทำงานด้านนี้จริงๆ อีกทั้ง จะต้องเป็นคนที่ยืดหยุ่นอย่างมาก จึงจะทำงานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ ซึ่งมีหลายประเภท โดยบางคนรู้สึกท้อแท้เมื่อทำงานกับเด็กกลุ่มนี้ เพราะการทำงานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะต้องอาศัยความอดทนอย่างมาก ทำให้ไม่มีคนสนใจเรียนในสาขาการศึกษาพิเศษมากนัก อีกทั้ง อาจารย์ในสาขานี้หาได้ไม่มากนัก

ในส่วนของ มศว ยังไม่มีแผนเปิดการเรียนการสอนในสาขาการศึกษาพิเศษในระดับปริญญาตรี แต่ถ้าสาขานี้ขาดแคลน และแวดวงการศึกษาได้รับผลกระทบมากๆ มศว อาจจะหารือ และมีนโยบายในการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาพิเศษขึ้นมา แต่ตอนนี้ มศว ยังไม่มีแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี นายวิรุณกล่าว

นายวิรุณกล่าวว่า ขณะนี้ มศว กำลังเร่งปฏิรูปการศึกษาศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะเข้าสู่เส้นทางอาชีพครู และมีใจรัก ได้เข้าสู่เส้นทางอาชีพนี้ โดยมีแนวคิดว่าจะรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี จากสาขาวิชาเอกต่างๆ จากนั้นมาเรียนต่อยอดในวิชาชีพครูอีก 1 ปี เป็นหลักสูตร 4 1 ปี หรืออีกแนวทางคือ หลักสูตร 4 2 ปี เป็นหลักสูตรที่จะรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกต่างๆ จากนั้นมาเรียนต่อวิชาชีพอีก 2 ปี เพื่อเรียนในวิชาปฏิบัติการสอน และเรียนวิชาชีพครู เวลานี้กำลังหารือกันว่าในหลักสูตรดังกล่าว เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะให้วุฒิกิตติบัตรระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ซึ่งขณะนี้ มศว อยู่ระหว่างหาข้อสรุปในแนวทางนี้อยู่ ซึ่งแนวทางการปฏิรูปการศึกษาศาสตร์ของ มศว นี้ จะนำไปสู่การแก้ปัญหาครูขาดแคลนในสาขาต่างๆ ได้

หน้า 22

